



# Tiếng Hát Đỉnh Trời

Nhạc và lời: Tôn Thất Lập

Tiếng hát nào về ru trên đỉnh trời. Lúc em về lạnh từng cơn phố  
 dài Chiều còn mưa hàng phố âm thầm. Từng cây cao chia cắt dòng  
 sông Chân em xa rồi, ngày giông bão tới Chân em xa rồi, buồn phiền mây  
 trôi Mưa thăm đầu mùa, ướt áo em dài Ướt cả lòng người trên phố đây.  
 Mưa còn ru người trong cách xa Chờ em đến đã quen mưa  
 Em chờ mưa từng đêm đã quen Ngoài phố vắng gót chân da  
 chiều Bước phong trần nghe lãng quên đã gần Ngoài sông xa, gió cũng chồn  
 mềm Bước phiêu bồng nghe lãng du mọi mòn Lời ru xưa như đã đây  
 chân Mưa diu em đây với đã quen Bàn tay gió cây lá ngà  
 với Em chờ mưa từng đêm đã quen Ngoài sông gió cây lá ngà  
 nghiêng Anh đưa em về, đường vui ướt lá Sau cơn mưa  
 nghiêng Anh đưa em về hàng cây ướt áo Sau cơn mưa  
 dài, ngỡ vừa trong giấc hồng Tiếng hát nào vừa ru trên phố  
 rộng, mẹ chờ bên bếp hồng Tiếng hát nào tròn môi trên phiến  
 đây Dắt em về một ngày vui đã dài Tiếng hát  
 hồng Dắt em về ngọt bùi nghe đã nồng Tiếng hát  
 nào gọi mưa trên phố hồng Dắt em về ngọt bùi nghe đã nồng  
 nào gọi mưa trên phố vàng Lúc em về rượu nồng nghe đã tàn

# Sheet Phố mưa (Tiếng hát đỉnh trời), file .PDF

"Tiếng hát nào về ru trên đỉnh trời"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Phố mưa (Tiếng hát đỉnh trời) của tác giả Tôn Thất Lập đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Phố mưa (Tiếng hát đỉnh trời)
- Tác giả: Tôn Thất Lập
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4737-pho-mua-tieng-hat-dinh-troi>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)